

-สำเนา-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวุฒิชัย พระเวียงคำ	ส.อบต.ม.๖	วุฒิชัย พระเวียงคำ	
๒	นายหนูแดง ลุนพุดม	ส.อบต.ม.๑๔	หนูแดง ลุนพุดม	
๓	นายจันทิมา พันเดช	ส.อบต.ม.๙	จันทิมา พันเดช	
๔	นางปัญญา มารมณ	ส.อบต.ม.๙	ปัญญา มารมณ	
๕	น.ส.อุบล แสนจันทร์	ส.อบต.ม.๑๓	อุบล แสนจันทร์	
๖	นายหมาน โคตรโสภา	ส.อบต.ม.๔	หมาน โคตรโสภา	
๗	นายสำราญ สาปิตตา	ส.อบต.ม.๑๒	สำราญ สาปิตตา	
๘	นายสมหวัง อ้วนทา	ส.อบต.ม. ๑	สมหวัง อ้วนทา	
๙	น.ส.วรรณเพ็ล เวียนเป๊ะ	ส.อบต.ม. ๕	วรรณเพ็ล เวียนเป๊ะ	
๑๐	นายประเวศ คงทวี	ส.อบต.ม. ๖	ประเวศ คงทวี	
๑๑	นายนาวิน สรวลเส	ส.อบต.ม. ๘	นาวิน สรวลเส	
๑๒	นายเสถียร แสนศรี	ส.อบต.ม. ๑๕	เสถียร แสนศรี	
๑๓	นางหนูเล็ก ชัยสงค์	ส.อบต.ม.๑๐	หนูเล็ก ชัยสงค์	
๑๔	นายวิเชียร ศรีบุญ	ส.อบต.ม. ๘	วิเชียร ศรีบุญ	
๑๕	นายดอน สุธรรมลิขิต	ส.อบต.ม. ๑๐	ดอน สุธรรมลิขิต	
๑๖	นางวงเดือน ศรีพันลม	ส.อบต.ม. ๑๑	วงเดือน ศรีพันลม	
๑๗	นางสำราญ มาริชิน	ส.อบต.ม. ๑๓	สำราญ มาริชิน	
๑๘	นายชาติ สรเสส	ส.อบต.ม. ๑๔	ชาติ สรเสส	
๑๙	นายประเสริฐ ทองบุญมา	ส.อบต.ม.๒	ประเสริฐ ทองบุญมา	
๒๐	นายคำรณ เย็นรักษา	ส.อบต.ม. ๕	คำรณ เย็นรักษา	
๒๑	นายเฉลิมพล กลางวิชัย	ส.อบต.ม. ๗	เฉลิมพล กลางวิชัย	
๒๒	นายสุกรี แสงค้อม	รอง ปธ.สภาฯ	สุกรี แสงค้อม	
๒๓	นายประธานยศ ประสมพีช	ปธ.สภาฯ	ประธานยศ ประสมพีช	
๒๔	นางวีระ ทุมรักษ์	ส.อบต.ม. ๑๒	วีระ ทุมรักษ์	
๒๕				
๒๖				
๒๗				

-สำเนา-

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าที่ประชุมแล้ว นายประธานยศ ประสมพีช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ณ แทนบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุม ตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประธานยศ ประสมพีช บัดนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มาประชุม และเลขานุการ ประธานสภาฯ ได้ตรวจนับ มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว สำหรับวันนี้มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ลากิจ ๓ คน ครับ

๑. นายทรงยศ มุขอาษา ส.อบต.ม. ๓

๒. นายสิทธิชัย สาทิกัลย์ ส.อบต.ม. ๑๑

๓. นางวันเพ็ญ นามมูลน้อย ส.อบต.ม. ๑๕

มีเรื่องจะเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาหลายเรื่องด้วยกัน ขอให้พิจารณากันในระเบียบวาระต่อไป ครับ

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายประธานยศ ประสมพีช ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนเมือง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนเมือง ซึ่งเลขฯ สำเนาแจกให้สมาชิกสภาฯ อบต. ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็เสนอ ต่อที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

นายประธานยศ ประสมพีช ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.โนนเมือง จำนวนหลายฉบับด้วยกัน เพื่อ
ประธานสภา บังคับใช้ในเขต อบต.โนนเมือง และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายในการจะเสนอไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป มีรายละเอียดข้อบัญญัติ มีดังต่อไปนี้ และเสนอ
ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง ครับ

๓.๑ พิจารณาทบทวน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

นางสุริยา อำพะวา นำเสนอและชี้แจงตามหลักการและเหตุผล ซึ่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
หน.สำนักปลัดฯ โนนเมือง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ผ่านความเห็นชอบ
และประกาศใช้บังคับภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง แล้ว แต่ในครั้ง
นี้จะเป็นการทบทวนข้อบัญญัติ จำนวน ๕ เรื่อง ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากสภา แล้วจะนำเสนอนายอำเภอ แล้วหลังจากนั้น จะส่งเรื่องไปขอประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา สำหรับเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ส่งให้ท่าน ส.อบต. ได้นำไปอ่าน ศึกษาล่วงหน้าแล้ว จะมีทั้งหมด ๔ หมวด และมี
บัญญัติอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เรียงลำดับแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัตินี้ ลำดับต่อไปจะให้
เจ้าหน้าที่ได้เข้าอ่านเรียงรายชื่อ ของข้อบัญญัติทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นการทบทวน
ร่วมกันทั้งสภา อบต.

ที่ประชุมสภา รับทราบและร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ

๓.๒ พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐

นางสุริยา อำพะวา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการ
หน.สำนักปลัดฯ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ส่งให้ท่าน ส.อบต. ได้นำไปอ่าน ศึกษาล่วงหน้าแล้ว
ข้อบัญญัตินี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อป้องกันอันตรายและควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างคนและสัตว์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ จะมีทั้งหมด ๕ หมวด และมีแบบคำร้องรับใบอนุญาต
แบบคำร้องต่อใบอนุญาต เรียงลำดับที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัตินี้ ลำดับต่อไป จะให้
เจ้าหน้าที่ได้เข้าอ่านรายชื่อของข้อบัญญัติทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นการทบทวนร่วมกัน
ทั้งสภา อบต.

ที่ประชุมสภา รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ

๓.๓ พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๐

นางสุรียา อัมพะวา
หน.สำนักปลัดฯ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ส่งให้ท่าน ส.อบต. ได้นำไปอ่าน ศึกษา ล่วงหน้าแล้ว ข้อบัญญัตินี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมมลพิษและหมอกควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาของประชาชนในเขต อบต.โนนเมือง จึงมีมาตรการควบคุมเป็นข้อบัญญัติไว้จำนวน ๑๒ ข้อ ที่กำหนดให้ท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัตินี้ ลำดับต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่เข้าอ่านเรียงรายข้อของข้อบัญญัติทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นการทบทวนร่วมกันทั้งสภา อบต.

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ

๓.๔ พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘

นางสุรียา อัมพะวา
หน.สำนักปลัดฯ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้ส่งให้ท่าน ส.อบต. ได้นำไปอ่าน ศึกษา ล่วงหน้าแล้ว ข้อบัญญัตินี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการเก็บ การขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมได้ และเป็นการกำหนดห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ให้ประชาชนโดยรวมของพื้นที่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุจริต เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงมีมาตรการควบคุมไว้ในข้อบัญญัติ นี้มี ๓ หมวด และมีบัญญัติอัตราค่าธรรมเนียม และมีแบบใบอนุญาต แบบคำขอต่อใบอนุญาต และคำร้องอนุญาตต่างๆ ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขต อบต.โนนเมือง ในข้อบัญญัตินี้ ลำดับต่อไป จะให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าอ่านเรียงรายข้อของข้อบัญญัติทั้งหมดเพื่อจะได้เป็นการทบทวนร่วมกันทั้งสภา อบต.

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ

๓.๕ พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔

นางสุรียา อัมพะวา
หน.สำนักปลัดฯ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งได้ส่งให้ท่าน ส.อบต. ได้นำไปอ่าน ศึกษา ล่วงหน้าแล้ว ข้อบัญญัตินี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมการขุดดินและถมดิน ให้เป็นไปตามหลัก

วิชาการการช่าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความปลอดภัยต่อประชาชนและทรัพย์สินได้รวมถึงการถมดินที่มีระดับสูงโดยไม่มีการก่อสร้างกำแพงกันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ จึงมีข้อกำหนดควบคุมไว้ในข้อบัญญัตินี้ มี ๖ หมวด และมีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ประกอบในข้อบัญญัตินี้ ลำดับต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าอ่านเรียงรายชื่อของข้อบัญญัติทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นกรทบทวนร่วมกันทั้งสภา อบต.

ที่ประชุมสภา

รับทราบ และร่วมพิจารณาข้อบัญญัติฯ

นายประธานยศ ประสมพีช
ประธานสภา อบต.

ตามข้อบัญญัตินี้ ในหมวด ๑ คณะกรรมการขุดดินและถมดิน ข้อ ๕ ว่าด้วยคณะกรรมการขุดดินและถมดิน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จึงเสนอให้ที่ประชุมได้เสนอรับรอง ให้เสนอเฉพาะ สมาชิก อบต.โนนเมือง ไม่เกิน ๑๐ คน ขอให้ท่านพิจารณาเสนอตามลำดับ ครับ

ลำดับที่	ผู้เสนอ	คณะกรรมการขุดดินและถมดิน	หมายเหตุ
๑	นายประเสริฐ ทองบุญมา	นายสำราญ สาปิตตา	
๒	นายวิเชียร ศรีบุญ	นายนาวัน สรวลเส	
๓	นางสำราญ มาริชิน	นายคำรณ เย็นรักษา	
๔	นางหนูเล็ก ชัยสงค์	นายดอน สุธรรมลิขิต	
๕	นายนาวัน สรวลเส	นายประเสริฐ ทองบุญมา	
๖	นายคำรณ เย็นรักษา	นายหนูแดง ลุนพุด	
๗	นายนาวัน สรวลเส	นายเฉลิมพล กลางวิชัย	
๘	นางจันทิมา พันเดช	นายวุฒิชัย พระเวียงคำ	
๙	นายชาติ สรเสส	นายสุกรี แสงค้อม	
๑๐	นายประธานยศ ประสมพีช	นายหมาน โคตรโสภา	

นายประธานยศ ประสมพีช
ประธานสภา

ตามที่ได้พิจารณา ข้อบัญญัติตำบลในเรื่องทั้งหมดที่เสนอสู่สภา อบต.โนนเมืองนั้น และได้มีการอภิปราย และมีคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทบทวนข้อบัญญัติตำบล และจะได้เสนอขอรับความคิดเห็นจากสภา อบต.โนนเมือง ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการทบทวนข้อบัญญัติตำบลที่เสนอมานั้น ผมขอ มติด้วยครับ

ที่ประชุมสภา

มีมติเห็นชอบข้อบัญญัติที่เสนอ มีมติเป็นเอกฉันท์

นายประธานยศ ประสมพีช
ประธานสภา

ลำดับต่อไป จะเป็นเรื่อง ญัตติขอโอน/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

๓.๖ ญัตติขอโอน/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

นายสุทัศน์ ทานุมารองปลัด อบต.

ตามที่ผู้บริหาร ได้เสนอโอนลดงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีอยู่ เกิดปัญหาที่ระบบทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง เครื่องหลักที่เป็นเครื่องควบคุมและรองรับระบบอินเทอร์เน็ต กระทั่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอขอโอนลดงบประมาณ

ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๒๕๓,๙๓๐ บาท ใช้จ่ายไปแล้ว ๒๐๑,๓๕๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน คงเหลือ ๑,๐๒๐,๑๘๐ บาท

โอนมาตั้งใหม่เป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณหลังโอน ทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมสภา

รับทราบ

นายอาคมสัน กันสีชา

ตามที่ผู้บริหาร ได้เสนอโอน/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามข้อบัญญัติ

ผอ.กองการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งกองการศึกษามีอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ทางกองการศึกษา จึงเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีรายการดังนี้

แผนงานการศึกษา

ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายไปแล้ว ๕๕,๑๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๔,๙๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน ๘,๖๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ ๑๖,๓๐๐ บาท

โอนมาตั้งใหม่

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสีแบบติดตั้งแท็งค์หมึก จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท รวมงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น ๘,๖๐๐ บาท

สมัยที่ ๓. ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมัยที่ ๔. ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ซึ่งการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีนั้น เห็นควรให้มีการเปิดประชุมในเดือนสิงหาคม และเดือนกุมภาพันธ์ และควรกำหนดไว้ไม่เกิน ๔ สมัย สำหรับในปีถัดไปนั้น ผมขอเสนอให้ท่านประธานสภา อบต. ได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะกำหนดเป็นสมัยใดบ้าง ครับ

นายประธานยศ ประสมพีช
ประธานสภา
ที่ประชุมสภา

ดังนั้นในปีถัดไป ผมจะเสนอให้ท่านสมาชิกพิจารณาว่าจะกำหนดไว้เป็นกี่สมัย สมัยประชุมสามัญประจำปี ขอเชิญให้เสนอได้ครับ
มีมติ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ในปีถัดไปเป็นแบบเดิมที่กำหนดไว้ในครั้งที่แล้ว มีจำนวน ๔ สมัยคือ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายประธานยศ ประสมพีช ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญครับ

ประธานสภา

นายประเวศ คงทวี

ส.อบต. ม.๖

เรื่องการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจาก อบต. ผมเสนอมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีการไปช่วยแก้ไฟฟ้าที่เสีย ชำรุด ในขณะนี้ก็มีรถกระเช้าไฟฟ้าแล้ว รถดับเพลิง ผมพบว่ามีรถซ่อมแซมในช่วงที่จะช่วยดับไฟเผาอ้อย ผมปัญหา มา ๓ ปี ในช่วงนี้ตลอด เป็นเพราะอะไร สอบถามผู้บริหารครับ

นายวุฒิชัย พระเวียงคำ

ส.อบต. ม.๖

สอบถามนายกฯ ครับ ของงบประมาณซ่อมแซมเส้นนาอ่างทองเป็นหลุม เป็นบ่อ ขอฝากดูแลซ่อมแซมให้ด้วย มีการสัญจรไปมาตลอด

นายคำรณ เย็นรักษา

ส.อบต. ม.๕

ในเทศกาลปีใหม่ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม การป้องกันระดับอค์ศึภัย มีหลายคนไม่เข้ามาปฏิบัติงาน พอในงานวันเด็ก และเทศกาล จะมีบุคลากรไม่มาเข้าร่วมเวรยาม เพื่อระงับภัย จึงเสนอให้กระตือรือร้นด้วย

นายนาวิน สรวลเส

ส.อบต. ม.๘

สอบถามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เส้นซ่อมถนนลาดยางไปบ้านภูพระ ทำไม นาน ล่าช้าไปครับ ขอข้อมูลด้วยครับ

นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ

นายกฯ อบต.

ในเรื่องรถน้ำเอนกประสงค์ ดับเพลิงไฟไหม้นั้น ขอชี้แจงว่า มีปัญหาการบำรุงรักษา เกิดปัญหาพังชำรุด ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดี และจริงๆ แล้ว เราจะดับเพลิงเล็กๆ ช่วยเหลือในชุมชนได้บ้างจุด แต่ถ้าเกิดเพลิงไหม้นัก คงจะต้องระมัดระวัง หรือ การช่วยเหลือให้เกิดความเหมาะสม เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะสูญเสียงบประมาณ เราจะช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น ที่สามารถลงพื้นที่ได้สะดวก ขออภัยที่รถ

เกิดเสียหายในขณะที่ท่านร้องขอมาให้ช่วยดับไฟเผาอ้อย ในกรณีซ่อมไฟนั้น คาดว่าได้รับการซ่อมแซมแล้ว ปรากฏว่ามีจุดที่ไม่ปลอดภัย จำเป็นจะต้องหาอุปกรณ์ไปบริการใหม่ เพราะจำเป็นต้องมีระบบเซฟตี้ เพราะที่จะซ่อมเป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง ขอระยะเวลาสักกนิดหนึ่ง สำหรับถนนเส้นนาอ่างทองเรามีโครงการที่จะเข้าไปบริการ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เส้นนาอ่างทอง-ภูพระ อยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะขณะนี้อยู่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อน และจะจัดสรรต่อมาจากโครงการนี้ คาดว่าจะเริ่มเร็วๆนี้ ตอนนี้ ได้มีเงินอุดหนุนให้เร่งรัดดำเนินการด่วน ตามกำหนดคือ ถนนลาดยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระบบ DLTV งานป้องกัน ที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ นั้น ตรงกับวันหยุด วันเด็ก มีปัญหาไม่มีบุคลากรปฏิบัติไม่เพียงพอ จะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

นายนาวัน สรวลเส

ส.อบต. ม.๘

นายคำรณ เข็นรักษา

ส.อบต. ม.๕

นายสุกรี แสงค้อม

รองประธานสภา

ในวันนั้น พบมีป้องกันที่เป็นลูกชายของรองสุกรี แสงค้อม คนเดียวมาปฏิบัติงาน

สอบถามว่า จะมีทัศนศึกษาดูงานหรือไม่

ผมขอรายงานว่ามีบุคลากรป้องกันมาทำงานเพียงคนเดียวในวันเกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบด้วยครับ

กระผมเสนอโครงการของทางหลวงชนบท การช่วยเหลือของหน่วยงานทางหลวงชนบท ซึ่งทางหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท จะช่วยเหลือและมาดำเนินงาน ในเส้นทางถนนในหมู่บ้าน สายวัดป่า – สามแยก – โนนใหม่ – โนนม่วง – โนนสงวน ซึ่งบรรจุเป็นความเห็นชอบจากสภา อบต. ด้วย และงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ก็ขอให้เราเสนอเห็นชอบในการจะเอา

งบประมาณลงบรรจุ ตามแผนงานของ อบจ.และของทางหลวงชนบท เป็นการปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ของเราให้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ที่ประชุมสภา

มีมติให้เสนอหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและกรมทางหลวงชนบท อนุญาตดำเนินการได้ เป็นเอกฉันท์

นางสาววรรณเพ็ญ เวียนเป๊ะ

ส.อบต. ม.๕

เสนอโครงการจากงบ อบจ.นภ. ด้วย คือการก่อสร้างถนนในเส้น ฝ่ายหิน-วัดป่าชาสมบัติ ให้อบต.โนนเมือง ได้อนุญาตในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณโดย อบจ.นภ. หรือของทางหลวงชนบท

ที่ประชุมสภา

มีมติ เห็นชอบให้หน่วยงานอื่นๆ มาดำเนินการได้ ตามการเสนอขอ มติเป็นเอกฉันท์

นายประธานยศ ประสมพีช ทั้ง ๒ โครงการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต.โนนเมืองแล้วครับ ในวันที่

